



ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำล้นสระ และทางน้ำเข้าสระ สระเก็บน้ำสาธารณะ จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำล้นสระ และทางน้ำเข้าสระ สระเก็บน้ำสาธารณะ จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๒,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๖,๐๐๐.- บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. หมู่ที่ ๖ ณ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

การยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๖๕๙๗-๐๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี www.alro.go.th/uthaithani หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลางบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

โดยในการขอรับ...

โดยในการขอรับเอกสารสอบราคาจ้างผู้ขอรับเอกสารจะต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน
สำเนาบัตรผู้เสียภาษี หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มา
ดำเนินการด้วยตัวเอง ขอให้หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางบุญธิชา ชมชื่น)

ปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี